



บันทึกข้อความ

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.
เลขที่รับ สว ๘๗๕ / ๒๕๖๑
วันที่ ๒ พ.ย. ๖๑
เวลา ๑๖.๐๐ ชม

ส่วนราชการ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี โทร. ๑๑๔๔

ที่ กจ ๑๑๔๔/๒๕๖๑ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้แทนบุคลากรฯ เรื่องการสรรหาผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัย และเป็นกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการกอง

ด้วยมติคณะกรรมการสรรหาผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และเป็น
กรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
เห็นชอบให้จัดทำประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้แทนบุคลากรฯ เรื่องการกำหนดการสรรหาผู้แทนบุคลากรฯ เพื่อแจ้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาผู้แทนบุคลากรฯ ตามประกาศแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Prasert Toonde

(นายประคอง ไชยกิจ)

ผู้อำนวยการกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์
กรรมการและเลขานุการ

วีรณ ดนตรี

*เพื่อทราบ เห็นควรแจ้ง รองคณบดี
ทุกฝ่าย ทุกภาควิชา สำนักงานคณบดี
มอบงานบุคคลต่อปรกต และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ลงช่องทาง website /facebook คณะต่อไป*

คณบดี

๒ พ.ย. ๖๑

อธิการบดี มจพ. ๑๕๓๐.

S.

๒ พ.ย. ๖๑



ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
และเป็นกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เรื่อง การสรรหาผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
และเป็นกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะจัดให้มีการสรรหาผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้การดำเนินการสรรหาผู้แทนเพื่อเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการสรรหาผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ จึงมีมติให้ประกาศกำหนดการสรรหาผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประเภทผู้แทนบุคลากร

(๑) คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน ก่อนวันที่มีการสรรหา (๘ เมษายน ๒๕๖๑) หรือเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัย

(๒) คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประเภทผู้แทนบุคลากร

ก. ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ

๑. พนักงานมหาวิทยาลัย

๑.๑ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ได้รับอนุมัติให้ต่อสัญญาจ้างลักษณะประจำแล้ว

๑.๒ ต้องไม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชา หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑

๒. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัย

๒.๑ เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และ
ไม่ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง

ข. ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

๑. พนักงานมหาวิทยาลัย

๑.๑ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ที่ได้รับอนุมัติให้ต่อสัญญาจ้างลักษณะประจำแล้ว และดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการขึ้นไป

๑.๒ ต้องไม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าสำนักงาน/หัวหน้าฝ่ายขึ้นไป ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑

๒. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัย

๒.๑ เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
วิชาการ

๒. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ

(๑) มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้แทนบุคลากรเพื่อทำหน้าที่สรรหาผู้แทนบุคลากร และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

(๒) คณะกรรมการสรรหาผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดำเนินการดังนี้

ก. จัดทำประกาศการสรรหาผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ข. จัดทำแผนการสรรหาผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ค. ประชาสัมพันธ์ประกาศการสรรหาและแผนการสรรหาให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน

ง. จัดให้มีสิทธิเสนอชื่อ เสนอชื่อผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้แทนบุคลากรจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อ เพียงหนึ่งชื่อ เพื่อเสนอเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และเป็นกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรณีเสนอชื่อเกินกว่าจำนวนที่กำหนด ให้ถือเป็นโมฆะ

จ. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับการเสนอชื่อในการสรรหาผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหน้าที่ควบคุม กำกับดูแลการเสนอชื่อผู้แทนบุคลากรฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นธรรม และทำหน้าที่ในการรับการเสนอชื่อ หน่วยรับการเสนอชื่อ

ฉ. เมื่อหมดเวลาการเสนอชื่อให้คณะอนุกรรมการรับการเสนอชื่อ ทำการนับคะแนน ณ หน่วยรับการเสนอชื่อที่ผู้นั้นสังกัดอยู่

กรณีผู้มีสิทธิเสนอชื่อล่วงหน้าให้หน่วยรับการเสนอชื่อล่วงหน้านำเสนอชื่อภายในวันที่มีการเสนอชื่อล่วงหน้า และนำเสนอคณะกรรมการสรรหาผู้แทนบุคลากรฯ ณ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์

ช. รายงานผลการนับคะแนนไปยังคณะกรรมการสรรหาผู้แทนบุคลากรเพื่อรวบรวมผล การนับคะแนน และจัดลำดับผู้ได้รับการเสนอชื่อประเภทสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ โดยผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มจะได้รับการประกาศให้เป็นผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรณี ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดมีคะแนนเท่ากันมากกว่าหนึ่งคนในแต่ละกลุ่ม ให้ผู้ที่มีอายุงานมากกว่าเป็นผู้ได้รับการสรรหา โดยผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่ม จะได้รับการประกาศให้เป็นผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ซ. ประกาศผลการเสนอชื่อให้ทราบโดยทั่วกันในวันถัดไป

๓. คณะกรรมการสรรหาผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จะจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อ และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ และจะดำเนินการสรรหาผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามแผนการสรรหาที่แนบท้ายประกาศนี้

หากมีการแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อให้แจ้งได้ที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทร ๐๒-๕๕๕-๒๐๐๐ ต่อ ๑๐๓๕, ๑๑๔๔, ๒๒๖๑ ภายในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(รองศาสตราจารย์ ดร.ชานินทร์ ศิลป์จารุ)

รักษาการแทนรองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต มจพ.ระยอง
ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ



แผนการสรรหาผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
และเป็นกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑

เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

เพื่อรับทราบภารกิจและพิจารณากำหนดแนวทางในการดำเนินการสรรหา
ผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และเป็น
กรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑

ประชาสัมพันธ์

*ประกาศกำหนดการการสรรหาผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการ
สรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และเป็นกรรมการสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมแผนดำเนินการให้ทุกส่วนงานทราบ

*ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้แทนบุคลากรฯ

*ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้แทนบุคลากรฯ

ประเภทสายวิชาการ และประเภทสายสนับสนุนวิชาการ หากรายชื่อ
ผู้มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อ และรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อ
มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้แจ้งกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์
ภายใน วันพุธที่ ๔ เมษายน เวลา ๑๖.๐๐ น.

วันอังคารที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑

*เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมประธานอนุกรรมการรับการเสนอชื่อฯ
เพื่อรับทราบภารกิจและแนวทางการปฏิบัติงาน

วันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑

*เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๔.๐๐ น. จัดให้มีการเสนอชื่อผู้แทนบุคลากร
ล่วงหน้า กรณีผู้มีสิทธิเสนอชื่อติดภารกิจราชการและ/หรือได้รับอนุมัติ
ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้แทนบุคลากรฯ ให้เสนอชื่อล่วงหน้า

๑. กรณีผู้มีสิทธิเสนอชื่อสังกัดหน่วยงานรับการเสนอชื่อตั้งอยู่

มจพ.กรุงเทพฯ เสนอชื่อ ณ ห้องประชุมกองบริหารและจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ ห้อง ๖๑๕ ชั้น ๖ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานอธิการบดี

๒. กรณีผู้มีสิทธิเสนอชื่อสังกัดหน่วยรับการเสนอชื่อตั้งอยู่ มจพ.วิทยาเขต

ปราจีนบุรี เสนอชื่อ ณ บริเวณหน้า กองงาน มจพ.วิทยาเขต ปราจีนบุรี

๓. กรณีผู้มีสิทธิเสนอชื่อสังกัดหน่วยรับการเสนอชื่อตั้งอยู่ มจพ.

วิทยาเขตระยอง เสนอชื่อ ณ บริเวณหน้ากองงาน มจพ.วิทยาเขตระยอง

วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

*เวลา ๐๙.๐๐ น.ถึง ๑๔.๐๐ น.จัดให้มีการเสนอชื่อผู้แทนบุคลากร เพื่อเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ณ บริเวณหน่วยรับการเสนอชื่อ

*เวลา ๑๔.๐๐ น. ปิดรับการเสนอชื่อ คณะอนุกรรมการรับการเสนอชื่อฯ ทำการเปิดกล่อง และนับคะแนนพร้อมรายงานผลการนับคะแนนมายังคณะกรรมการสรรหาผู้แทนบุคลากรฯ ดังนี้

๑. กรณีหน่วยรับการเสนอชื่อตั้งอยู่ มจพ.กรุงเทพฯ ประธานอนุกรรมการ นำส่งรายงานผลการนับคะแนนของผู้ได้รับคะแนน ณ ห้องประชุมกอง ชั้น ๒ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานอธิการบดี

๒. กรณีหน่วยรับการเสนอชื่อตั้งอยู่ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ประธานอนุกรรมการ นำส่งรายงานผลการนับคะแนนของผู้ได้รับคะแนน ภายในเวลา ๑๕.๐๐ น. ทาง e-mail : son@kmutnb.ac.th

และยืนยันการส่งกับฝ่ายเลขานุการที่โทรศัพท์ หมายเลข ๐๒-๕๕๕-๒๐๐๐ ต่อ ๑๑๔๔ และให้ผนึกซองเพื่อนำส่งบัตรเสนอชื่อและบัญชีรายชื่อ มายังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ภายในวันเดียวกัน หรืออย่างช้าในวันรุ่งขึ้น

๓. กรณีหน่วยรับการเสนอชื่อตั้งอยู่ มจพ.วิทยาเขตระยอง ประธานอนุกรรมการ นำส่งรายงานผลการนับคะแนนของผู้ได้รับคะแนน ภายในเวลา ๑๕.๐๐ น. ทาง e-mail : son@kmutnb.ac.th

และยืนยันการส่งกับฝ่ายเลขานุการที่โทรศัพท์ หมายเลข ๐๒-๕๕๕-๒๐๐๐ ต่อ ๑๐๓๕, ๑๑๔๔ และให้ผนึกซองเพื่อนำส่งบัตรเสนอชื่อและบัญชีรายชื่อ มายังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ภายในวันเดียวกัน หรืออย่างช้าในวันรุ่งขึ้น

เวลา ๑๕.๐๐ น. ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

คณะกรรมการสรรหาผู้แทนบุคลากรฯ รับฟังรายงานผลการนับคะแนนของ คณะอนุกรรมการรับการเสนอชื่อเพื่อรวบรวมผลการนับคะแนนและจัดลำดับ ผู้ได้รับการเสนอชื่อประเภทสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ โดยผู้ที่ ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มจะได้รับการประกาศให้เป็นผู้แทนบุคลากร เพื่อเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

กรณีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดมีคะแนนเท่ากันมากกว่าหนึ่งคนในแต่ละกลุ่ม ให้ผู้ที่ อายุงานมากกว่าเป็นผู้ได้รับการสรรหา โดยผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละ กลุ่มจะได้รับการประกาศให้เป็นผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการสรรหา นายกสภามหาวิทยาลัย
